

KẾ HOẠCH
Hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quy chế 272) và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế 272 (Kết luận 33) và Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc thực hiện Quy chế 272 và Kết luận 33 (Hướng dẫn 05).

Căn cứ Quyết định số 1542-QĐ/TU ngày 07/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Thành ủy.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Chương trình công tác năm 2022 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản số 225/VPCP-QHQT ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả công tác đối ngoại của địa phương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Căn cứ ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 462/BNG-CV-m ngày 01/03/2022 của Bộ Ngoại giao về việc Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2022.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

- Chủ động thích ứng linh hoạt, sáng tạo, tranh thủ cơ hội của bối cảnh quốc tế sau đại dịch để triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thành phố.

- Thúc đẩy các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất hơn, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập và thịnh vượng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

- Phát huy vai trò của công tác đối ngoại để góp phần tăng cường phát huy nội lực và nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô và đất nước.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, định hướng về đối ngoại của Đảng, đặc biệt là đường lối đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, quán

triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại.

- Triển khai công tác đối ngoại linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh của Trung ương.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại một cách đa dạng, có chọn lọc, phù hợp với nguồn lực sẵn có, có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, dựa trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau và các bên cùng có lợi, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Bối cảnh tình hình triển khai hoạt động đối ngoại năm 2022

Tình hình quốc tế và trong nước dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường; kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu có xu hướng hồi phục; phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục trong điều kiện “bình thường mới” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Vị thế và uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại, thu hút nguồn lực bên ngoài cho các mục tiêu phát triển giai đoạn mới. Thực tiễn, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội mang tính đặc thù, không chỉ là đối ngoại với tư cách địa phương mà còn đóng góp tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại chung của cả nước.

Năm 2022, thành phố Hà Nội quyết tâm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

2. Phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2022

(1) Bám sát đường lối, chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát triển công tác đối ngoại của Thủ đô toàn diện, hiện đại; nắm bắt cơ hội, tranh thủ điều kiện thuận lợi, xác định các mục tiêu đối ngoại trong từng lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tổ chức các hoạt động đối ngoại có tính thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

(2) Đặt phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm trong triển khai công tác đối ngoại. Chủ động thích ứng an toàn với dịch bệnh trong điều kiện mới, từng bước phục hồi các hoạt động đối ngoại truyền thống; đa dạng, đổi mới trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, chương trình đối ngoại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

(3) Tổ chức các hoạt động đối ngoại có chọn lọc và ưu tiên, phù hợp với thế mạnh của đối tác và tiềm năng, nhu cầu của Thành phố nhằm duy trì một cách tích cực các cam kết quốc tế đã thiết lập, tăng cường hiệu quả, đưa vào chiều sâu các mối quan hệ truyền thống giữa thành phố Hà Nội với các thành phố/địa phương trên thế giới (Viêng Chăn, Phnom Pênh, Bắc Kinh, Tokyo, Seoul, vùng Ile-de-France, Matxcova, Minsk,...) và các tổ chức quốc tế, kết hợp mở rộng quan hệ với các địa phương/đối tác mới (Quảng Đông, Los Angeles, St. Petersburg, Vancouver, Cairo,...) nhằm phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

(4) Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành để tạo bước tiến mạnh mẽ về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, phát triển văn hóa - xã hội, từng bước tạo dấu ấn riêng của thành phố Hà Nội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trên cả nước với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Huy động tổng hợp nguồn lực trong và ngoài nước để xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và trong khu vực theo tầm nhìn đến năm 2025.

(5) Duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa bàn và đối tác ưu tiên: các nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia), các nước ASEAN, các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia), các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đang có đà phát triển thuận lợi (Pháp, Nga, Đức, Mỹ và một số nước châu Âu khác), các nước có kỉ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ ngoại giao với Việt Nam (Ấn Độ, Áo, Belarus, Tây Ban Nha, Algeria...), các nước bạn bè truyền thống và một số đối tác tiềm năng khác. Tăng cường xúc tiến mời các đoàn đại biểu cấp cao các địa phương, đối tác trên thế giới sang thăm và làm việc tại Hà Nội, qua đó củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, quảng bá và góp phần hỗ trợ khôi phục, phát triển đầu tư, thương mại, du lịch sau đại dịch COVID-19.

(6) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương, duy trì và phát huy vai trò của thành phố Hà Nội tại các diễn đàn quốc tế bằng việc tham gia tích cực và có chọn lọc các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác về thành phố sáng tạo, thành phố thông minh, phát triển bền vững... nhằm tận dụng tri thức, kinh nghiệm và hỗ trợ trong giải quyết các thách thức, phục vụ thiết thực cho việc mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa, qua đó nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế.

(7) Phối hợp xúc tiến nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, chuyên gia quốc tế trong việc xây dựng định hướng, chiến lược của Thành phố Hà Nội để thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế nhằm tranh thủ tối đa các điều kiện và nguồn lực quốc tế phục vụ mô hình tăng trưởng gắn với công nghệ cao, chuyển đổi kinh tế số. Tập trung triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với đối tác quốc tế đã được ký kết; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của đối tác và nhu cầu, định hướng của Thành phố. Phòng ngừa và xử lý hiệu quả các rủi ro, phức tạp, tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế có thể nảy sinh.

(8) Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, phối hợp thực hiện đồng bộ và hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, nhất là các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP), các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội. Tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể triển khai Chương trình số 02, 06, 07 của Thành ủy khóa XVII.

(9) Nghiên cứu tổ chức các hoạt động đối ngoại văn hóa bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Công ước Di sản Thế giới (1972-2022) bằng hình thức phù hợp. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch sau dịch bệnh thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết sản phẩm du lịch, nâng cấp chất lượng một số khu, điểm du lịch trọng điểm, triển khai mô hình du lịch thông minh. Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.

(10) Tập trung nguồn lực để chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các sự kiện quốc gia, quốc tế lớn trong năm 2022 trên địa bàn (SEA Games 31 và Para Games 11, Hội nghị Hợp tác địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12...), phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tổ chức các sự kiện đối ngoại, văn hóa trên địa bàn nhằm tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

(11) Tham gia bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và an ninh Tổ quốc; phối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho lập trường, chính sách của Việt Nam trong các vấn đề được quan tâm; nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân và bạn bè quốc tế về vấn đề Biển Đông. Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Phối hợp triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi của thành phố Hà Nội khuyến khích kiều bào tham gia đóng góp xây dựng Thủ đô. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ viện trợ cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội,...

(12) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về tăng cường quản lý các hoạt động đối ngoại nói chung và công tác đoàn ra nói riêng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các văn bản về quản lý các hoạt động đối ngoại. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ địa phương theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

3. Nguyên tắc tổ chức đoàn ra - đoàn vào năm 2022

3.1. Đoàn ra

- Việc tổ chức đoàn ra chỉ được xem xét thực hiện trên cơ sở kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương cho phép tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; đồng thời, phải phù hợp với tình hình, quy định phòng chống dịch trong nước và của các nước đối tác liên quan.

- Trường hợp phát sinh đoàn ra đột xuất ngoài kế hoạch (đoàn có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết), các cơ quan, đơn vị phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó, đối với những đoàn đi công tác nước ngoài nhằm đảm bảo thực hiện các thỏa thuận, cam kết quốc tế của thành phố Hà Nội, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định.

- Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố, Thường trực UBND Thành phố nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các quy định về việc đi công tác nước ngoài.

- Chưa xem xét tổ chức đoàn riêng của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, thị xã đi thăm viếng, giao lưu hữu nghị, khảo sát, nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài trong năm 2022.

- Lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị không đi công tác nước ngoài quá 02 lần trong một năm và không cử 02 lãnh đạo chủ chốt trở lên của cơ quan, đơn vị tham gia cùng một đoàn (trường hợp quan trọng, thực sự cần thiết, theo nhiệm vụ chuyên môn đặc thù, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

- Thành phần đoàn gọn nhẹ, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí; không quá 10 người/đoàn đối với đoàn do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn và không quá 07 người/đoàn đối với các đoàn khác (trường hợp thực sự cần thiết phải thêm thành phần, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

- Bảo đảm thời gian thăm một nước không quá 03 ngày (không tính thời gian quá cảnh và đi, về); một chuyến đi không quá 03 nước và cần tính toán hợp lý, bố trí các nước đi thăm gần nhau, thuận tiện, trong cùng khu vực để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; trừ trường hợp tham dự hoặc tổ chức sự kiện quy mô lớn, hội nghị hội thảo quốc tế, các chương trình xúc tiến tại các nước đối tác lớn, quan trọng, hoặc tham gia biểu diễn nghệ thuật, tập huấn, thi đấu thể thao tại nước ngoài để đảm bảo yêu cầu về nội dung chương trình sự kiện (nhưng không quá 05 ngày/nước đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và phải được cấp có thẩm quyền quyết định).

- Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng nguồn kinh phí khi đi công tác nước ngoài (không tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức, đài thọ; không gợi ý doanh nghiệp mời hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh; không sử dụng kinh phí từ các nguồn vốn vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác).

- Thực hiện nghiêm việc tổng kết, báo cáo kết quả, đôn đốc thực hiện kết quả các chuyến công tác (phải có văn bản báo cáo kết quả công tác chậm nhất sau 10 ngày kết thúc chuyến công tác).

3.2. Đoàn vào

- Triển khai mời và đón các đoàn đại biểu cấp cao của các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với Thủ đô Hà Nội theo các tiêu chí: trao đổi đoàn luân phiên giữa các địa phương; các địa phương mà thành phố Hà Nội kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ hợp tác; lãnh đạo Thành phố đã có lời mời đoàn bạn sang công tác tại Hà Nội hoặc phía bạn thông báo kế hoạch tổ chức đoàn công tác thăm Hà Nội vào thời điểm thích hợp trong năm 2022; đoàn tham dự các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa do thành phố Hà Nội chủ trì đăng cai tổ chức; và đón các đoàn công tác khác theo chỉ đạo của Trung ương.

- Xúc tiến mời đoàn đại biểu cấp cao các địa phương, đối tác nước ngoài có quan hệ giao lưu thường xuyên, có định hướng ký kết thỏa thuận hợp tác và có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sang thăm và làm việc tại Hà Nội, qua đó củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, góp phần hỗ trợ khôi phục, phát triển đầu tư, thương mại, du lịch sau đại dịch COVID-19.

- Các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị của Thành phố chủ động, tăng cường trao đổi, kết nối, mời các địa phương, đối tác nước ngoài đến thăm và làm việc tại Hà Nội, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

3.3. Điều chỉnh Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào

Việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2022 của lãnh đạo Thành phố (đã có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo tại văn bản số 462/BNG-CV-m ngày 01/03/2022 của Bộ Ngoại giao) thực hiện 01 đợt trước ngày 15/5/2022, rút gọn còn 07 đoàn ra, 06 đoàn vào đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bảng tổng hợp Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2022 (sau khi điều chỉnh) được ban hành để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Giải pháp thực hiện

(1) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về quản lý các hoạt động đối ngoại nói chung và công tác đoàn ra nói riêng. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan về hoạt động đối ngoại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ và thống nhất của các cơ quan để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối ngoại.

(2) Thường xuyên phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao để nắm chắc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, cập nhật thông tin về định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn hỗ trợ các địa phương tham vấn ý kiến đối với các vấn đề nhạy cảm, quan trọng cũng như xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đối ngoại trong năm 2022 như tổ chức đoàn ra.

(3) Xây dựng cơ chế hướng dẫn, phối hợp nhanh giữa Trung ương với địa phương, giữa các cơ quan liên quan để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại phát sinh của quốc gia hoặc Thành phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

(4) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của thành phố Hà Nội, phù hợp với đặc thù của Thủ đô (biên phiên dịch, tổ chức sự kiện quốc tế...) đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài, đảm bảo đúng quy định, có hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Thành ủy chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022. Xem xét giải quyết hoặc trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại theo thẩm quyền.

2. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo:

- Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của Trung ương liên quan đến tổ chức hoạt động đối ngoại năm 2022; chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Thành phố. Tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh đoàn ra, đoàn vào của Thành phố năm 2022 (theo thông báo tại văn bản số 462/BNG-CV-m ngày 01/03/2022 của Bộ Ngoại giao) để triển khai, tổ chức thực hiện.

- Các sở, ban, ngành, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố phối hợp với Sở Ngoại vụ trong triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2022 phù hợp với định hướng chung của Thành phố, đảm bảo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai kịp thời có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại; chủ trì xây dựng Chương trình kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao tại nước ngoài của thành phố Hà Nội năm 2022, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt và tổ chức

triển khai các đoàn ra tập huấn, thi đấu thể thao tại nước ngoài đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội năm 2022 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

3. Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, giải quyết việc đi nước ngoài của cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và công tác quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy chế mới về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội thay thế quy chế cũ được ban hành theo Quyết định số 1542-QĐ/TU ngày 07/12/2016 đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

4. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Ngoại vụ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo quy định.

5. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TƯ Đảng,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Đối ngoại TƯ,
- Bộ Ngoại giao,
- Thường trực Thành ủy,
- Đảng Đoàn HĐND TP,
- Ban cán sự Đảng UBND TP,
- Các ban Đảng Thành ủy,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP,
- Các sở, ban, ngành thuộc TP,
- Các cấp ủy trực thuộc TU,
- Lưu.

(để báo cáo)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Thị Tuyền